

# TCEB เยี่ยมชมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุม นานาชาติพีช ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจไมซ์ในเมือง พัทยา



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจไมซ์ในเมืองพัทยา ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สำหรับการประชุมคณะกรรมการ เพื่อศึกษา และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองไมซ์ ซิตี้ พัทยา” ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รวมถึง มีการเดินชมพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการของศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้นักเบิกอุตสาหกรรมไมซ์ในพัทยา คุณ พงา วรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยเช่นกัน

ในช่วงของการอภิปราย มีการเน้นย้ำในเรื่องของกิจกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยา ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้บริหาร และคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการไทยต่างรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมศูนย์ประชุมนานาชาติพีชในครั้งนี้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสปน. มุ่งมั่นในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และให้การสนับสนุนการบริการสำหรับโปรแกรมไมซ์ ปัจจุบัน สสปน. ได้จัดทำแผนงานสำหรับการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 และกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)